
ดาว เคมิคอล หนุนเอสเอ็มอีสูศึกเออีซี

กาวสูปีที่ 2 โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” ของบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย นับวา

เขาสูขัน้ประสบความสําเร็จตามแนวคิด “เอือ้เฟ้ือแบงปัน” เน่ืองจากวันน้ีภาพขององคกรที่เขารวมโครงการเมื่อปี

2555 ตางขานรับถึงตนทุนผลิตที่ลดลงควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอม หรือที่เรียกวา “อุตสาหกรรมสีเขียว

(Green Industry)”

จากความสําเร็จสูการตอยอดโครงการระยะที่ 2 ซึ่งในปีน้ีจะเนนหนักไปยังกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ

ม (SME) เพราะนับวาเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ในฐานะหัวเรือหลักในการขับ

เคลื่อนโครงน้ี “คุณจิรศักดิ์  สิงหมณีชัย กรรมการผูจัดการ กลุมบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย” กลาววา

โครงการดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยัง่ยืน ปีที่ 2 จะเป็นเครื่องมือเสริมสรางการแขงขันใหกับภาคธุรกิจ SME

และหนวยงานภาครัฐ โดยใชหลักการและเทคโนโลยีลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาชวยลดตนทุนพลังงาน

นวัตกรรม และการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑ มีความพรอมเป็นผูนําตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

ดาวเป็นผูนําในธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเคมีภัณฑ ซึ่งวันน้ีดาวยังคงทําหน าที่เป็น “ตัวอยางที่ดี (Role

Model)” ใหกับเพื่อนรวมอุตสาหกรรมในการเติบโตอยางยัง่ยืน โดยโครงการดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยัง่ยืน

เริ่มตนดวยการพัฒนาแนวคิดและจัดทําคูมือการจัดการกระบวนการผลิตและสิ่งแวดลอมดวยหลักการลีน

(Lean Management for Environment) ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยขึ้นเป็นครัง้แรก โดยดําเนินการรวม

กับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และหุนสวนเชิงสรางสรรคไทย-สหรัฐฯ ในการใหความรู

สรางความเขาใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมและการป องกันมลพิษที่ยัง่ยืนใหแกบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ

และเอกชน และสถาบันการศึกษา

“ตลอดระยะเวลาที่ผานมาดาว เคมิคอล ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมุงสงเสริม

การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป าหมายพันธกิจเพื่อความยัง่ยืนขององคกร นอกจากน้ี

ดาวยังตองการขยายแนวคิดและองคความรูไปสูเพื่อนรวมอุตสาหกรรม และรวมกันสรางภาพลักษณที่ดีใหกับภาค

อุตสาหกรรมของไทย  เพื่อชวยกันขับเคลื่อนการพัฒนาและการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยสูความยัง่ยืนไปพรอมๆ

กัน”
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และหน่ึงในปัจจัยสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมไทย “คุณขจรพงศ ภูสิทธิกุล  ผูจัดการดานอาวุโส

การพัฒนาดานการคา กลุมบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย” ไดกลาวถึงความสําคัญของการเขาใจรูปแบบ

การดํารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ตองการความสะดวกสบาย ความรวดเร็วของการ

ติดตอสื่อสาร และประหยัดคาใชจาย ซึ่งธุรกิจสําคัญที่เขาถึงผูบริโภคมากที่สุดไดแก ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และ

ธุรกิจคาปลีก เป็นธุรกิจที่มีบทบาทตอการนําผลิตภัณฑ สินคา และบริการตางๆ จากผูผลิตไปถึงตัวผูบริโภค โดยมี

ภาคการขนสงและบรรจุภัณฑเป็นตัวเชื่อมโยงในการนําสินคาเหลานัน้ไปถึงมือผูบริโภคอยางรวดเร็วและคงคุณภาพ

สินคาใหยังใหม สด สะอาด ดังนัน้ธุรกิจจําเป็นตองปรับตนเองใหตอบโจทยเหลาน้ี

นอกจากน้ี ในตลาดระดับสากลยังใหความสําคัญกับผลิตภัณฑและธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและเป็นมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ดังนัน้ การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เขามาชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑจึงมีความสําคัญอยาง

ยิ่ง โดย นายขจรพงศ ไดนําเสนอตัวอยางการนําเทคโนโลยีบรรจุภัณฑมาใชเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเดิมให

สามารถตอบโจทยของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปน้ีได

ดาว เคมิคอล ไดนําเสนอ “แพคเอ็กซเพิรท”(PackXpert) เป็นตัวอยางการพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑที่ชวยให

ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาของตนเองใหตอบโจทยตลาดในยุคปัจจุบัน โดย ดาว เคมิคอล ไดทํางานรวม

กับลูกคาของตนในการพัฒนาบรรจุภัณฑที่ชวยลดตนทุนการขนสง มีความทนทาน ยืดหยุน ผสมผสานกับดีไซน

ใหมๆ ที่ดึงดูดผูบริโภค และยังคงรักษาคุณภาพของสินคาไวได อีกทัง้ยังตอบโจทยดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา

เป็นบรรจุภัณฑสีเขียว ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมในเวลาเดียวกัน

“ผมเชื่อวาในยุคน้ีไมมีใครเกงทุกเรื่อง เราอาจจะไมสามารถที่จะทําทุกอยางไดดวยตัวเราเองคนเดียวทัง้หมด ดังนัน้

การหาพันธมิตรในธุรกิจที่จะเขามาชวยเราพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนไป รวม

ทัง้ตอบโจทยดานความยัง่ยืนที่เป็นปัจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของธุรกิจ จึงเป็นสิ่งจําเป็น

เพื่อชวยใหอุตสาหกรรมไทยสามารถแขงขันกับเวทีโลกได” นายขจรพงศ กลาวทิง้ทาย

ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจนัน้ เมื่อกาวสูอุตสาหกรรมสีเขียวแลว ขัน้ตอไปของการกาวเขาสูเออีซีจะทําอยางไร

ใหประเทศไทยสามารถเป็นผูนําใน 10 ประเทศของอาเซียนได ซึ่ง “ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist &

Sustainability Advisor The BrandBeing Consultant Co., Ltd” ไดถายทอดความสําคัญของการสราง

แบรนดใหเป็นที่รูจักและยอมรับในเวทีโลก

 

 

ปัจจุบันโครงการดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน นับวาเป็นประโยชนกับภาคธุรกิจอยางมาก เพราะ

นอกจากจะถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพรอม SME กาวเขาสูเออีซีแลว ยังเป็นสวนสําคัญในการผลักดันให

เกิดการสรางแบรนดที่จะตองถูกเลือก เพื่อเมื่อกาวเขาสูเออีซี ตลาดใหญขึ้นจะตองมีทัง้ผูที่ไดโอกาสและเสียโอกาส



ดังนัน้หากตองการเป็น Brand Owner จะตองสรางความเขมแข็งธุรกิจ รวมทัง้ตองมีการบริหารจัดการดานสิ่ง

แวดลอมควบคูกันดวย

ในขณะที่ภาคเอกชนกําลังตื่นตัวกับการกาวเขาสูเออีซี ฟากของกระทรวงพลังงาน ในฐานะแมบานดานการบริหาร

พลังงานในประเทศ ตางขานรับโครงการดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยัง่ยืน ซึ่ง “ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รอง

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)” กลาวถึงโครงการน้ี วา การที่ภาคอุตสาหกรรม

มีความรับผิดชอบในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะลดตนทุนการผลิตของธุรกิจแลวยังชวยลดภาระ

ของประเทศดวย เพราะการกาวเขาสูตลาดอาเซียนจะตองมีตนทุนผลิตที่ดีจึงจะสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆได

ซึ่งที่ผานมากระทรวงพลังงานเดินหน ามาตรการเพื่อใหผูบริโภคเกิดจิตสํานึกดานการใชพลังงานมาอยางตอเน่ือง

และเตรียมเดินหน าโครงการนํารองโดยรวมกับกลุมโรงแรมและรีสอรท เพื่อเริ่มโครงการ Home Automation หรือ

การลดตนทุนและการจัดการพลังงานดวยเทคนิคที่เรียกวา Big data โดยขณะน้ีกระทรวงพลังงานประสานไปยัง

โรงแรมและรีสอรทในเกาะสมุย เพื่อตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักทองเที่ยว เน่ืองจากพบวาอุตสาหกรรมทอง

เที่ยวมีความตองการใชไฟฟ ามากกวาคนปกติถึง 4 เทา ดังนัน้กระทรวงพลังงานจึงสรางเงื่อนไข โดยนําอัตราการใช

พลังงานในระดับตํ่าเขามาเป็นตัวขับเคลื่อน อาทิ หากนักทองเที่ยวใชไฟไมเกินที่กําหนดก็จะไดรับสวนลดคาที่พัก

เป็นตน

หากตองการมองภาพความสําเร็จของโครงการดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยัง่ยืน “ดร.เกรียงศักดิ์  เทพผดุงพร

กรรมการผูจัดการ บริษัท อําพลฟูดส จํากัด” หน่ึงในองคกรที่ตัดสินใจเขารวมโครงการน้ี ไดถายทอดเรื่องราววา

ปัจจุบันยังมีผูประกอบการหลายรายเขาใจผิดวาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดลอมทําใหบริษทัตองแบกรับตนทุนเพิ่มขึ้น ซึ่ง

ยอมรับวาในชวงแรกที่ตัดสินใจเขารวมโครงการน้ีก็มีความกังวลเชนกัน แตในทางกลับกันพบวาตนทุนการผลิตของ

บริษทัตํ่าลงเรื่อยๆ มีของเสียลดลง รวมทัง้สามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดวย

 

 

 

 

ปัจจุบันบริษทัอยูในฐานะธุรกิจ Zero waste หรือของเสียเหลือศูนย เพราะภายหลังจากที่ดาวเป็นที่ปรึกษาแลว

ดาวไดมีการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับภาคธุรกิจอยางเห็นไดชัด เริ่มตนดวยการลดตนทุนการผลิต

จนถึงดานการเพิ่มมูลคาสินคา ซึ่งการเขารวมโครงการในครัง้น้ีทําใหบริษทัเรียนรูวิธีคิดวาทําอยางไรเพื่อใหสามารถ

แขงขันกับเวทีโลกไดอยางยัง่ยืน ควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม


